

**การประชุมที่กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ
ในช่วงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒**

ในช่วงการเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ กระทรวงแรงงานจะมีพันธกรณีในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบอาเซียน ดังนี้

๑) การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ ๑๒ (12th ACMW Meeting) ซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน โดยกระทรวงแรงงานของไทยเป็นประธานคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหารือ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ตลอดจนแสวงหาแนวทางการร่วมมือเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว ตลอดจนมาตรการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและกระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักคณะกรรมการ ACMW สำนักเลขาธิการอาเซียน รวมถึงองค์การระหว่างประเทศต่างๆ (ประมาณ ๕๐ คน)

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สถานที่หรือพื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงราย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีแนวทาง/มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตลอดจนเกิดการขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

ประเด็นที่น่าสนใจ การประเมินตนเองของประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (๒๕๖๑ - ๒๕๖๘) เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน โดยจะรายงานผลการประเมินแก่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ตลอดจนเร่งรัดการดำเนินการในมิติที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ

๒) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๑๗ (15th SLOM Meeting + 17th SLOM Plus Three Meeting) โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แห่งมาเลเซียเป็นประธาน

วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหารือ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) และอาเซียนบวกสาม (ALMM+๓) ตลอดจนแสวงหาแนวทางการดำเนินงานด้านแรงงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ อาทิ กระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ การเคลื่อนย้ายแรงงาน การจ้างงานในภาคนอกระบบ เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนบวกสามซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลัก SLOM และ SLOM+๓ สำนักเลขาธิการอาเซียน รวมถึงองค์การระหว่างประเทศต่างๆ (ประมาณ ๗๐ คน)

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สถานที่หรือพื้นที่ดำเนินการ กรุงเทพมหานคร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีแนวทาง/มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน เกิดการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนบวกสาม ตลอดจนมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) และอาเซียนบวกสาม (ALMM+๓)

๓) การประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ (12th SLOM Working Group Meeting) โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงทรัพยากรมนุษย์แห่งมาเลเซียเป็นประธาน

วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหารือ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ (12th SLOM Working Group Meeting : 12th SLOM WG) ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนบวกสามซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลัก SLOM WG สำนักเลขาธิการอาเซียน รวมถึงองค์การระหว่างประเทศต่างๆ (ประมาณ ๕๐ คน)

ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒

สถานที่หรือพื้นที่ดำเนินการ ต่างจังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีแนวทาง/มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน เกิดการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนบวกสาม ตลอดจนมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือ SLOM WG

๔) การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ (เป็นโครงการร่วมระหว่างไทยและลาว โดยลาวจัดทำการศึกษาวิจัย และประเทศไทยจะจัดการประชุมเพื่อตรวจสอบผลงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย) (จัดต่อการประชุมตามข้อ ๓)

๕) การประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour ครั้งที่ ๑๒ (12th AFML) โดยกระทรวงแรงงานของไทยในฐานะประธานคณะกรรมการ ACMW เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการประชุมแบบไตรภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวปฏิบัติที่ดี ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนองค์กรนายจ้าง ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง ผู้แทนภาคประชาสังคม สำนักเลขาธิการอาเซียน รวมถึงองค์การระหว่างประเทศต่างๆ (ประมาณ ๑๐๐ คน)

ระยะเวลาดำเนินการ กันยายน ๒๕๖๒

สถานที่หรือพื้นที่ดำเนินการ กรุงเทพมหานคร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีข้อเสนอแนะที่เกิดจากการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว

ประเด็นที่น่าสนใจ การระดมความคิดเห็นตลอดจนการแบ่งกลุ่มอภิปรายในการประชุมจะดำเนินการในลักษณะไตรภาคี โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว

๖) การประชุมระดับภูมิภาคไตรภาคีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคม ครั้งที่ ๑๐ (the 10th ASEAN Regional Tripartite Social Dialogue Conference) โดยกระทรวงแรงงานของไทย ในฐานะประธานอาเซียน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการประชุมแบบไตรภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวปฏิบัติที่ดี ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนองค์กรนายจ้าง ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสหภาพแรงงานอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน รวมถึงองค์การระหว่างประเทศต่างๆ (ประมาณ ๘๐ คน)

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สถานที่หรือพื้นที่ดำเนินการ กรุงเทพมหานคร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีข้อเสนอแนะที่เกิดจากการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม

๗) การประชุมวิชาการด้านการตรวจแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๘ (the 8th ASEAN Labour Inspection Conference) โดยกระทรวงแรงงานของไทย (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) รับผิดชอบจัดการประชุม โดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจแรงงาน แนวทางในการส่งเสริมขีดความสามารถในการตรวจแรงงาน รวมถึงความต้องการในการฝึกอบรมและจัดลำดับความต้องการในการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการตรวจแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการตรวจแรงงาน (ประมาณ ๕๐ คน)

ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สถานที่หรือพื้นที่ดำเนินการ กรุงเทพมหานคร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีข้อเสนอแนะที่เกิดจากการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการตรวจแรงงาน